

Số: 04 /TB-MTTQ

Cần Thơ, ngày 18 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2024;
những đề xuất, kiến nghị phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh
của thành phố tại kỳ họp giữa năm 2024, HĐND thành phố khóa X,
nhiệm kỳ 2021 – 2026

Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; trên cơ sở tổng hợp ý kiến, kiến nghị của các tổ chức thành viên, các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và tại các Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND thành phố.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Thông báo kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2024, những đề xuất, kiến nghị phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố tại kỳ họp giữa năm 2024, HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026, như sau:

I. VAI TRÒ CỦA MTTQ TRONG THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

1. Trong 6 tháng đầu năm, hệ thống Mặt trận thành phố phối hợp các tổ chức thành viên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của các cấp ủy, chính sách, pháp luật nhà nước. Nhân các ngày Lễ trọng, kỷ niệm ngày thành lập tổ chức mình và kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội đã tổ chức nhiều sự kiện quy mô lớn, ý nghĩa được được nhân dân và cán bộ, Đảng viên đánh giá cao.

Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp thành phố nhiệm kỳ 2024-2029 được tổ chức sớm, đảm bảo các mục tiêu, nội dung đã đề ra và thực sự trở thành ngày hội của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đại hội MTTQ Việt Nam Thành phố là địa phương đầu tiên từ trước đến nay được UBTW MTTQ Việt Nam chọn làm đại hội điểm toàn quốc, có sự tham dự của tất cả lãnh đạo Ban Thường trực UBTWMTTQ Việt Nam, 62/63 tỉnh, thành phố với hơn 500 đại biểu tham dự.

2. Công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, công tác chăm lo gia đình chính sách và người có công luôn được thực hiện tốt; chính sách an sinh xã hội, công tác chăm lo cho người nghèo, giảm nghèo bền vững, ... đạt nhiều kết quả. Trong 06 tháng

đầu năm đã triển khai xây dựng **289 căn nhà** “Đại đoàn kết”, triển khai xây dựng **60 căn nhà** “Nhân ái”, đang thẩm định và hỗ trợ xây dựng **53 căn nhà** cho hộ nghèo, khó khăn theo NQ 12 của HĐND thành phố;

Bên cạnh đó, qua các nguồn kinh phí vận động đã cấp tặng trên **122.400** suất quà, **47.000 kg** gạo, tổng trị giá: **52 tỷ 742 triệu đồng** cho người nghèo, khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán và các dịp Lễ trọng của đất nước; đã chi hỗ trợ sản xuất, khám chữa bệnh, học sinh nghèo học giỏi, các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn,... với tổng trị giá trên **19 tỷ đồng**; hệ thống Mặt trận các cấp luôn quan tâm và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các Cuộc vận động với nhiều hoạt động được triển khai đồng bộ, mang lại hiệu quả thiết thực,...

3. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận các cấp thành phố đã từng bước đi vào nề nếp và đạt được nhiều kết quả tích cực. Nội dung giám sát gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Trong 6 tháng đầu năm MTTQ Việt Nam các cấp thành phố đã tổ chức 137 cuộc giám sát¹, trong đó thành phố giám sát 2 nội dung: Giám sát việc cấp quà Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; Giám sát việc thực hiện Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND ngày 06/10/2017 của HĐND thành phố về việc quy định mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố đã tổ chức 49 hội nghị phản biện xã hội², trong đó thành phố tổ chức 4 hội nghị góp ý, phản biện xã hội đối với 12 dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố và 14 Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố.

Công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) được MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội thành phố chủ động triển khai với nhiều hình thức như: góp ý trực tiếp, hội nghị gặp gỡ đối thoại, tiếp xúc cử tri...Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tham gia đóng góp ý kiến đối với 13 văn bản do UBND thành phố và các Sở, ban, ngành gửi đến có liên quan thiết thực đến quyền, lợi ích và đời sống của nhân dân. Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, được MTTQ Việt Nam các cấp thành phố quan tâm thực hiện, đã tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của mình trong hệ thống chính trị của thành phố, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

¹ Thành phố giám sát 2 cuộc, quận, huyện: 18 cuộc; xã, phường, thị trấn: 117 cuộc.

² Thành phố tổ chức 04 hội nghị; quận, huyện tổ chức 10 hội nghị và xã, phường thị trấn tổ chức 35 hội nghị góp ý, phản biện xã hội; nội dung góp ý các Dự thảo Nghị quyết của HĐND cùng cấp và Dự thảo Quyết định của UBND.

4. Hoạt động ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, được thực hiện ngày càng hiệu quả. Ban Thanh tra Nhân dân tổ chức giám sát 248 cuộc và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát 233 cuộc, nội dung giám sát chủ yếu tập trung việc xây dựng các công trình dân sinh do người dân đóng góp và từ các nguồn vận động tại địa phương... Hoạt động hòa giải ở cơ sở được triển khai có hiệu quả thông qua công tác hòa giải đã tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới các tầng lớp Nhân dân, Mặt trận đã phối hợp hòa giải thành 298 vụ tranh chấp, xích mích gây mất đoàn kết trong nội bộ dân cư qua đó đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư, giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình, tình làng nghĩa xóm, đoàn kết nội bộ Nhân dân, làm giảm các hành vi vi phạm pháp luật.

5. Công tác tuyên truyền, tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí được MTTQ Việt Nam các cấp đẩy mạnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; theo dõi, phát hiện và tố giác các hành vi tham nhũng, lãng phí, những thiếu sót của cán bộ, công chức, viên chức gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp phối hợp với chính quyền tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

6. Tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân, tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước; tăng cường vận động các nguồn vốn phi chính phủ (NGO), mạnh thường quân, kiều bào tham gia phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện công tác ASXH tại địa phương với tổng trị giá 4,4 tỷ đồng³.

Mặt trận Tổ quốc thành phố phối hợp với tổ chức Saigon Rotary of Club và tổ chức Alliance for Smiles và Bệnh viện Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ triển khai chương trình “Thắp sáng nụ cười Việt Nam” năm 2024. Kết quả có 61 người được thực hiện phẫu thuật miễn phí.

II. VỀ TÂM TƯ, NGUYỆN VỌNG CHUNG CỦA NHÂN DÂN VÀ CỬ TRI THÀNH PHỐ

³ Cờ Đỏ: MTTQ phối hợp các ngành, đoàn thể vận động kiều bào và các mạnh thường quân ngoài địa bàn huyện ủng hộ được 210 phần quà và 31 căn nhà, tổng kinh phí 2,1 tỷ đồng; Vĩnh Thạnh: MTTQ các cấp huyện vận động kiều bào và thân nhân đóng góp công tác từ thiện xã hội, tham gia xây dựng giao thông nông thôn, trị giá 1.248.000.000 đồng; Cái Răng: Phối hợp vận động trao tặng 8 tấn gạo, hơn 300 phần quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn tổng trị giá hơn 300 triệu đồng; Bình Thủy: vận động chùa Thường Quang quận 8, TP Hồ Chí Minh và Quỹ Từ Tâm xây dựng và trao tặng 4 cây cầu giao thông tại phường Long Tuyền và Long Hòa, trị giá trên 700.000.000 đồng.

1. Mặt phân khởi của cử tri và Nhân dân

Cử tri và Nhân dân thành phố đánh giá cao Đảng và Nhà nước, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã kịp thời chỉ đạo toàn diện các vấn đề quan trọng của đất nước, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh; giữ vững kỷ cương, kỷ luật; xử lý các vụ án, vụ việc vừa đảm bảo tính nghiêm minh, vừa có tính nhân văn, tính giáo dục và sức thuyết phục cao.

Cử tri và Nhân dân thành phố đánh giá cao hoạt động của Quốc hội và Chính phủ ngày càng đổi mới, thiết thực, dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy mạnh mẽ hơn. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên, phấn khởi trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước hỗ trợ cho những người nghèo, khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn góp phần để mọi nhà, mọi người đều được vui xuân đón Tết đầy đủ hơn; hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và các ngày lễ lớn năm 2024 trang trọng, thiết thực, lan tỏa được tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, qua đó động viên được các tầng lớp Nhân dân, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đồng lòng, chung sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

Kinh tế tiếp tục được phục hồi và phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của nhân dân ổn định, từng bước được cải thiện; công tác đối ngoại tiếp tục được đẩy mạnh cả chiều rộng và chiều sâu, uy tín và vị thế nước ta trên trường quốc tế tiếp tục được nâng lên; niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước tiếp tục được củng cố và tăng cường.

Cử tri và Nhân dân thành phố rất vui mừng, phấn khởi, nhận thấy dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, HĐND thành phố, sự điều hành của UBND thành phố, trong 6 tháng qua có nhiều đổi mới, với quyết tâm chính trị cao trong công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Đặc biệt, các tầng lớp nhân dân thành phố phấn khởi, tự hào với những thành tựu kinh tế - xã hội của thành phố sau 20 năm trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Nông dân phấn khởi khi giá lúa và một số mặt hàng trái cây, nông sản được mùa, tăng giá, góp phần tăng lợi nhuận cho người nông dân; tình hình tôn giáo và dân tộc tiếp tục ổn định, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

2. Những vấn đề cử tri và Nhân dân thành phố quan tâm, băn khoăn:

Trong 06 tháng đầu năm 2024, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố tiếp tục đạt nhiều kết quả khả quan, thương mại, dịch vụ, du lịch tăng so với cùng kỳ, tổ chức nhiều chương trình, lễ hội tạo được sức hấp dẫn thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan du lịch. Tuy nhiên, cử tri và Nhân dân còn băn khoăn, lo lắng: số doanh nghiệp giải thể, tạm ngưng hoạt động chưa có chiều hướng giảm, công nhân lao động bị ngừng việc, nghỉ việc, rút bảo hiểm xã hội ngày một tăng; giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giá điện, vé máy bay biến

động tăng; tiêu thụ nông, lâm, thủy sản còn khó khăn, kinh tế du lịch phục hồi chưa vững chắc, thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia vẫn còn chậm; giá các mặt hàng thiết yếu vẫn cao trong khi tiền lương chưa tăng, phần nào ảnh hưởng đến đời sống của những người làm công, ăn lương và lao động thiếu việc làm, thu nhập không ổn định.

Cử tri và Nhân dân quan tâm và tiếp tục lo ngại về tình trạng thiếu một số vật tư, thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh, nhất là ở tuyến y tế cơ sở còn thiếu, vẫn còn tình trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến thành phố, trung ương. Thái độ của nhân viên y tế tại một số bệnh viện chưa đúng mực, thiếu tôn trọng người bệnh nên gây bức xúc cho những người dân khi đi khám, chữa bệnh; lo lắng các bệnh truyền nhiễm tăng trong mùa mưa, việc tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc ở các bếp ăn tập thể, việc quảng cáo thực phẩm chức năng không đúng sự thật, gây bức xúc dư luận xã hội, chưa được cơ quan có thẩm quyền quan tâm xử lý dứt điểm.

Cử tri và Nhân dân lo lắng công tác quản lý Nhà nước về đất đai một số địa phương chưa tốt, như: công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa sát với tình hình thực tế; thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm của các quận, huyện đạt tỷ lệ chưa cao; nhiều dự án chậm triển khai nhưng chưa được xử lý dứt điểm; tình trạng lấn chiếm đất công, sử dụng đất không đúng mục đích, xây dựng trái phép vẫn còn diễn ra. Lo lắng tình hình sụp lún đất, sụp lở bờ kinh, bờ sông diễn ra ngày càng nhiều; thời tiết cực đoan, nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu nước cho sản xuất và sinh hoạt của người dân,.. ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Cử tri và Nhân dân tiếp tục băn khoăn về việc quản lý các tiktok, youtuber còn nhiều bất cập, đưa nhiều thông tin không đúng sự thật, thông tin không chính thống xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội làm người dân dao động và lo ngại đến bất ổn xã hội, tiềm ẩn những yếu tố phức tạp về an ninh trên không gian mạng; việc tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi và có chiều hướng gia tăng... Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền tăng cường công tác quản lý nhà nước ở lĩnh vực này và tấn công trấn áp các loại tội phạm trên không gian mạng có hiệu quả và quyết liệt hơn.

III. NHỮNG ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ

Tại kỳ họp cuối năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đề xuất, kiến nghị HĐND, UBND thành phố một số vấn đề ở 4 lĩnh vực: phát triển đô thị; lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và lao động; lĩnh vực an ninh, trật tự và an toàn xã hội; lĩnh vực tài chính. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố ghi nhận sự nỗ lực của UBND thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành thực hiện có hiệu quả các nội dung đề xuất, kiến nghị của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, của cử tri và Nhân dân thành phố.

Tại kỳ họp này, nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đề xuất, kiến nghị những vấn đề sau:

Thứ nhất, Tốc độ tăng trưởng (GRDP), tình hình tái cấu trúc nền kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công, thu hút vốn đầu tư ngoài nhà nước,... của thành phố để đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế đến cuối nhiệm kỳ (2025), đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (theo NQ 59/ TW) vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc, gặp nhiều thách thức. Kiến nghị HĐND và UBND thành phố tăng cường các giải pháp, chủ động thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; xây dựng kịch bản điều hành thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt và vượt chỉ tiêu năm 2024; có giải pháp thu hút các nguồn lực, nhất là thu hút đầu tư ngoài ngân sách, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư, đẩy mạnh xuất khẩu.

Thứ hai, Đề nghị UBND thành phố quyết liệt tháo gỡ khó khăn, triển khai thi công nhanh các dự án đủ điều kiện, đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất, bồi hoàn, hỗ trợ tái định cư cho người dân ở những dự án đã kiểm kê, áp giá bồi hoàn. Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho các dự án có nguồn vốn ngoài nhà nước, đặc biệt quan tâm các dự án trọng điểm, dự án có khả năng hoàn thành đưa công trình vào sử dụng.

Thứ ba, Kiến nghị Thường trực HĐND và UBND thành phố tổ chức triển khai và kêu gọi, xúc tiến đầu tư các khu nông nghiệp công nghệ cao theo quy hoạch được phê duyệt; tăng cường các giải pháp phù hợp phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở bờ sông; tập trung đẩy mạnh kết nối xuất khẩu, thúc đẩy phát triển bền vững thị trường cho hàng hóa nông nghiệp, nhất là sản phẩm trái cây có thể mạnh, có thương hiệu của thành phố... Triển khai nghiên cứu, xây dựng kịch bản và có giải pháp đối phó và thích ứng của các lĩnh vực sản xuất ở địa phương trước những biến động bất lợi, cực đoan của môi trường, biến đổi khí hậu và các tác động từ những công trình đang được các nước láng giềng ở đầu nguồn triển khai xây dựng. Đặc biệt quan tâm đến vấn đề ô nhiễm nguồn nước, ngập cục bộ khu vực nội ô khi triều cường, ngập nghẹt trong mùa mưa,...

Thứ tư, Đề nghị Thường trực HĐND và UBND thành phố cần có giải pháp để chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác quản lý, sử dụng đất. Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của hệ thống chính trị thành phố trong việc khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 12/10/2020 của Thành ủy Cần Thơ về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật về đất đai nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân về quản lý, sử dụng đất đai và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai, hạn chế vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn thành phố.

Thứ năm, Đề nghị UBND thành phố tăng cường chỉ đạo và quản lý thông tin trên mạng xã hội, quản lý người hành nghề tiktok, youtuber; tăng cường đầu tư trang thiết bị cho các lực lượng bảo vệ không gian mạng, lực lượng công an phòng, chống tội phạm công nghệ cao, chỉ đạo mở đợt tấn công trấn áp các loại tội phạm trên không gian mạng.

Đối với các dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tổ chức phản biện xã hội và gửi các văn bản phản biện đến các đơn vị tham mưu soạn thảo, được các đơn vị tiếp thu, chỉnh sửa hoàn chỉnh trình tại kỳ họp lần này; thống nhất với các ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND thành phố, không có ý kiến thêm.

Trên đây là Thông báo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tham gia xây dựng chính quyền 06 tháng đầu năm 2024, những đề xuất, kiến nghị phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố tại kỳ họp giữa năm 2024 của HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kính mong đại biểu quan tâm.

Nơi nhận:

- Ban Dân chủ- GSPBXH MTTW;
- TT Thành ủy-HĐND-UBND;
- Ban Thường trực UB MTTQ VN TP;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- BTT.UBMTTQVN các quận, huyện;
- Lưu: VP, DCPL.

TM. ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trung Nhân

